



บทเทศน์วันอาทิตย์

โดยพระสังฆราชวีระ อากรณรัตน์

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
วันแพร่ธรรมสากล
19 ตุลาคม 2014

บทอ่าน อสย 45: 1, 4-6 ; 1 ธส 1: 1-5ข ; มธ 22: 15-21
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 2242
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 379
จุดเน้น ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นของพระเจ้า

เราทุกคนคุ้นเคยกับข้อความพระวรสารประจำวันนี้ ที่พระเยซูเจ้าใช้เงินเหรียญมาตอบบรรดาผู้กำลังพยายามจับผิดพระวาจาของพระองค์ "ของของซีซาร์จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด" ถ้าพระเยซูเจ้าได้กล่าวว่าจะไม่ต้องจ่ายภาษีโรมัน บรรดาผู้นำประชาชนก็คงไปหาผู้ปกครองโรมัน และกล่าวหาพระเยซูเจ้าว่ากบฏ ถ้าพระองค์กล่าวว่าประชาชนควรเสียภาษี พวกเขา ก็บอกประชาชนว่า พระองค์ไม่ได้เป็นพวกอิสราเอลจริงๆ เพราะพระองค์สอนประชาชนให้เสียภาษีแก่ผู้ปกครองของโรมันซึ่งประชาชนรังเกียจ

อย่างไรก็ดี หลายคนคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นทั้งสองพวก (นกสองหัว) กล่าวคือ เราสามารถมองสิ่งเหล่านี้และพิจารณาว่าเป็นของจักรพรรดิซีซาร์ หรือ **ของพระเจ้า** ถ้าเราคิดว่าซีซาร์ เราก็อาจคิดว่าเราไม่ต้องสนใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าหรือกับพระคริสตเจ้า หรือความเชื่อของเรา การคิดเช่นนี้ ความอ่อนแอของมนุษย์ก็โน้มเอียงตัดสินว่าเกี่ยวกับพระเจ้าเล็กน้อย และส่วนมากเกี่ยวกับซีซาร์ หรือกล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือ เพื่อรักษาตัวเองให้รอด

หนังสือปฐมกาลกล่าวว่า พระเจ้าได้สร้างทุกสิ่ง พระเจ้ามิได้แยกการสร้างด้วยการกล่าวว่า "สิ่งนี้สำหรับเรา แต่สิ่งนี้สำหรับบางคน" พระเจ้าได้สร้างทุกสิ่ง และทุกสิ่งเป็นของพระองค์ เมื่อพระเยซูเจ้ากล่าวว่า "ของของซีซาร์ จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด" พระองค์หวังว่าประชาชนเข้าใจความจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นของพระเจ้า แม้แต่ส่วนของซีซาร์ สิ่งที่เราใช้เป็น**ของของซีซาร์** พระเจ้าให้เราใช้เพราะเป็นของขวัญให้เรา ไม่ว่าจะ การงาน ธุรกิจ ครอบครัว สิ่งที่เราซื้อและได้รับค่าจ้างจากการประกอบอาชีพ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมาจากพระเจ้า ทรงมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีแก่เรา

เวลาฉลองคริสต์มาส หลายครอบครัวมีประเพณีถวายคำภาวนาแด่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์สำหรับของขวัญต่างๆ ที่ได้รับ คำภาวนานั้นช่วยให้เราคิดถึงของขวัญยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกคน มาจากพระเจ้า คือ พระเยซูเจ้าและความรอด เป็นเรื่องง่ายๆ ที่จะมองสิ่งต่างๆ ในชีวิต และตระหนักในที่สุดว่าทุกอย่างมาจากพระเจ้า

บางคนอาจหวังว่า เราควรใช้สิ่งที่มาจากพระเจ้า และนำคืนให้พระองค์ด้วยการทำความดี ใจเมตตา ดังนั้น เมื่อรู้ว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าแล้ว เราต้องใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยความรัก เคารพ และศักดิ์ศรีที่พระองค์ได้มอบให้เหนืออื่นใด เรามีหน้าที่สำคัญที่ประยุกต์ถึงจุดสำคัญของสิ่งสร้างของพระเจ้า คือ ประชาชน

พระสังฆราชวีระ อากรณรัตน์ แปล
จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม 2014), หน้า 439 - 440.